

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh
tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động
tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn xã Tỉnh Châu**

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố và Kế hoạch số 2382/KH-CATP(HS) ngày 27/10/2023 của Trưởng Công an thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố (viết tắt là *Chỉ thị số 16/CT-TTg*), Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động ở cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, thôn trưởng và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa xã.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể và thôn trưởng các thôn thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

3. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg phải bảo đảm toàn diện, hiệu quả, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm trên địa bàn xã.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg, gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng. Đảng ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh

bạc; chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và Nhân dân không tham gia tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng dưới các hình thức, tích cực hỗ trợ, tham gia phòng, chống tội phạm.

3. Nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các điểm, băng nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động phạm tội về cờ bạc. Chú trọng chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý, không để tội phạm và tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp. Tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm liên quan, lợi dụng tệ nạn cờ bạc để hoạt động như tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan “*tín dụng đen*”, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản,...

4. Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; tham mưu, đề xuất khắc phục, phòng ngừa, không để tội phạm về cờ bạc lợi dụng hoạt động, nhất là trên các lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kinh doanh quảng cáo, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, tài chính,...

5. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định. Thực hiện tốt công tác giải quyết, xử lý các vụ việc về cờ bạc được dư luận quan tâm để đưa ra xử lý, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương và yêu cầu phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và thôn trưởng nói chung, cá nhân người đứng đầu nói riêng trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

Tham mưu UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và thôn trưởng các thôn tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg; tích cực tham gia lên án, tố giác tệ nạn cờ bạc; đồng thời, vận động gia đình, người thân không chứa chấp, không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc nói riêng. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật; cảnh báo về hành vi, thủ đoạn, hậu quả, chế tài xử lý đối với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tác hại và hệ lụy của tội phạm, vi phạm pháp luật liên

quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc đối với đời sống xã hội, từng gia đình, cá nhân.

Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “truyền thông” (*phát hành tài liệu, sách, báo giấy, họp tổ dân phố, phát chuyên mục trên Đài Phát thanh địa phương...*) với các phương thức truyền thông hiện đại (*mạng xã hội zalo, facebook...*); tuyên truyền gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể, điển hình để người dân, nhất là công nhân, học sinh, sinh viên, nông dân, người cao tuổi... nâng cao ý thức cảnh giác, không để đối lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, tố giác, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm này.

Lập hồ sơ quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc có điều kiện, khả năng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc; đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài cư trú trên địa bàn có biểu hiện, dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; tổ chức, cá nhân hoạt động dễ nảy sinh tội phạm như: Các tổ chức tín dụng chưa được cấp phép; các cơ sở dịch vụ cầm đồ. Kịp thời thông báo cho Công an thành phố để cùng đấu tranh, triệt xóa.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của Trưởng Công an xã nếu để hoạt động của tội phạm nói chung và tệ nạn về cờ bạc nói riêng phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân. Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bảo kê, bao che cho tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

3. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho lực lượng dân quân, quân sự năm; chỉ đạo quyết liệt để lực lượng dân quân,

quân sự gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và Nhân dân không tham gia tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng.

Phối hợp Công an xã tổ chức tuần tra các điểm, tụ điểm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây dư luận, bức xúc trong nhân dân.

4. Công chức Văn hóa - Xã hội và Đài truyền thanh xã

Lồng ghép phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn cờ bạc vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư.

Tăng cường công tác truyền thông, đăng tải các tin, bài về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm khích lệ phong trào toàn dân bài trừ tệ nạn cờ bạc.

Phối hợp bưu chính trên địa bàn xã, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính để tán phát tài liệu tuyên truyền, mời tham gia đánh bạc.

5. Trường TH&THCS Trần Quý Hai

Phối hợp Công an xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh năm; chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và Nhân dân không tham gia tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể xã và gia đình thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường các hoạt động giáo dục, trải nghiệm có lồng ghép, tích hợp nội dung liên quan đến phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cờ bạc; giáo dục ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong phạm vi ngành quản lý.

6. Công chức Tài chính - Kế toán

Phối hợp Công an xã tham mưu UBND xã phân bổ kinh phí cho các, ban, ngành, hội đoàn thể, nhà trường và 03 thôn phục vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn xã; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Đoàn Thanh niên

Phối hợp Công an xã, các ban, ngành, hội, đoàn thể và các thôn tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho nhân

dân tại các thôn Phú Bình, Kim Lộc, Mỹ Lệ và tại Trường Tiểu học, THCS Trần Quý Hai.

Tổ chức và tăng cường các hoạt động tuyên truyền có lồng ghép, tích hợp nội dung liên quan đến phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cờ bạc; giáo dục ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong đoàn viên thanh niên.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên

Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, trẻ em tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc, không để bị lôi kéo bởi các loại hình đánh bạc trái phép núp bóng cá cược thể thao, trò chơi điện tử, trò chơi dân gian, không bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia đánh bạc vào dịp Tết, lễ hội.

Tăng cường vai trò giám sát tại các thôn, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn Nhân dân lên án, tố giác tội phạm trên các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

9. Thôn trưởng các thôn

Tổ chức cán bộ cơ sở, phối hợp các cơ quan Ban, ngành, hội đoàn thể và Công an xã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn phụ trách.

Tổ chức tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc thông qua các cuộc họp thôn; đồng thời lên án, tố giác các điểm đánh bạc.

10. Các ban, ngành, đoàn thể khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp các đơn vị trên, triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn cờ bạc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể xã, Nhà trường và thôn trưởng các thôn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc; Định kỳ hàng tháng, 01 năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND xã (qua Công an xã) để theo dõi, tổng hợp (báo cáo hàng tháng trước ngày 10; tổng kết 01 năm gửi trước ngày 08/12).

2. Công an xã, Văn phòng UBND xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 01 năm (*trước ngày 10/12*), tổng hợp kết quả của các đơn vị, tham mưu Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả cho UBND thành phố (*qua Công an thành phố*) theo quy định.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam xã;
- Công an xã;
- BCH Quân sự xã;
- Công chức xã;
- Các ban, ngành, hội, đoàn thể xã;
- Thôn trưởng: Phú Bình, Kim Lộc, Mỹ Lệ;
- Lưu: VT, CAX.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Lâm